



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Cụm thi số 26 có 21.557 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia



Học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh tích cực ôn luyện.

Sáng ngày 17/5, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Thái Bình có một cụm thi duy nhất số 26 do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại

học Đại Nam, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Thái Bình và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức. Cụm thi số 26 có 21.557 thí sinh dự thi, trong đó 6.210 thí sinh thi chỉ lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT, 695 thí sinh thi do thi để lấy kết quả xét tuyển cao đẳng, đại học và 2.425 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Theo dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, toàn tỉnh có 48 điểm

thi với 919 phòng thi được đặt tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và Trường Đại học Thái Bình.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán

bộ, giáo viên và học sinh lớp 12; chỉ đạo các trường tập trung ôn tập cho học sinh, tuyệt đối không cắt xén chương trình, dạy thêm trái quy định, tạo mọi điều kiện bảo đảm không có thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn không thể dự thi; chọn đội ngũ cán bộ làm thi có kinh nghiệm; chỉ đạo các điểm thi chuẩn bị tốt hệ điều kiện, đặc biệt là những trang thiết bị trực tiếp phục vụ kỳ thi. Công an tỉnh bố trí lực lượng phục vụ các khâu của kỳ thi, bảo đảm các tuyến đường giao thông từ huyện lên tỉnh được thông suốt.

Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường thời lượng tuyên truyền những điểm mới của kỳ thi, những thông tin trước, trong và sau kỳ thi. Đoàn thanh niên các cấp huy động đội ngũ tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, tìm kiếm, vận động các hộ dân có phòng trọ miễn phí, giá rẻ phục vụ các thí sinh tham dự kỳ thi bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt kết quả cao.

ĐẶNG ANH

Giám sát việc sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Tiên Hải

Sáng ngày 17/5, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại huyện Tiên Hải.

Đến nay, huyện Tiên Hải có 27/34 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 79,4%. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện các dự án có sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 là 82.306,362 triệu

đồng. Việc phân cấp thẩm định phê duyệt và quản lý các dự án đầu tư thực hiện xây dựng nông thôn mới đều tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, của tỉnh và các văn bản hướng dẫn trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Các đơn vị, địa phương cũng đã triển khai thực hiện

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN



Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Geleximco tại Tiên Hải.

► QUỲNH PHỤ

95 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong các phong trào thi đua

Sáng ngày 17/5, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), 70 năm ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam và sự lan tỏa các phong trào thi đua sau 70 năm ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tỷ lệ học tập đạt 96%. Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị, trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG

► TỈNH ĐOÀN

Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Sáng ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2018.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đoàn thanh niên các cấp đã chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện, phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, khơi dậy tinh thần thi đua, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội. 2 năm qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 257 hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, 513 buổi sinh hoạt chuyên đề "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn" với sự tham gia của hơn 21.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tuyên dương 813 thanh niên đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; 100% liên đội duy trì hiệu quả mô hình "Sổ vàng làm theo lời Bác", "Nhật ký làm theo lời Bác". Có 8 công trình thanh niên cấp tỉnh, 35 công trình

(Xem tiếp trang 4)
PHƯƠNG CHI

► VŨ THƯ

Tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác Hồ

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Thái Bình tổ chức đợt chiếu phim tư liệu về Bác Hồ tại các xã Vũ Hội, Hiệp Hòa, Tân Hòa, Vũ Tiến và thị trấn Vũ Thư.

Thời gian chiếu phim từ ngày 15 - 19/5 và được bố trí vào các buổi tối, chiếu trên màn ảnh rộng để tạo thuận lợi cho nhân dân theo dõi. Tại các địa phương đã triển khai chiếu phim đều thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đến xem. Ngoài 5 địa phương này, nhiều xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện cũng tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác tại nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng phục vụ nhân dân với hình thức mở băng đĩa DVD, chiếu trên máy chiếu hoặc đọc bài viết, tư liệu về Bác trên hệ thống truyền thanh xã, thôn.

Đợt chiếu phim nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người, nỗ lực thi đua cống hiến xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

QUỲNH LƯU

● 65.450 tỷ đồng dư nợ đầu tư tín dụng nền kinh tế

Đến ngày 30/4, tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tính ước đạt 65.450 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thời điểm 31/12/2017; trong đó, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 46.090 tỷ đồng, tăng 4,5% so với thời điểm 31/12/2017, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều chương trình cho vay trọng điểm được toàn ngành tập trung triển khai thực hiện như: cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ, cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên, cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định số 67 của Chính phủ, cho vay chương trình nước sạch nông thôn theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh, cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-CP của Chính phủ...

Cùng với việc tăng cường đầu tư vốn, ngành Ngân hàng còn tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Đến ngày 30/4, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện gia hạn nợ cho gần 200 khách hàng, miễn, giảm gần 2 tỷ đồng lãi tiền vay cho khách hàng vay vốn; đồng thời, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay với dư nợ có mức lãi suất cho vay dưới 10% chiếm 73,3%.

MINH HƯƠNG

● Hạn chế gieo cấy các giống lúa nhiễm bệnh bạc lá, rầy ở vụ mùa

Vụ mùa năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 79.500ha, năng suất đạt 61 tạ/ha. Trong đó, nhóm lúa thuần chất lượng cao chiếm 25 - 30% diện tích gồm các giống lúa nếp, lúa Nhật, RVT, một số giống thơm kháng bệnh bạc lá; nhóm lúa có năng suất cao, chịu thâm canh chiếm 70 - 75% diện tích gồm các giống: BC15, Thiên ưu 8, TBR-1, TBR225... Thời vụ gieo cấy kết thúc trước ngày 20/7.

Để giành thắng lợi trong vụ mùa, ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương sử dụng các giống bảo đảm chất lượng, có khả năng chống chịu tốt một số đối tượng sâu bệnh hại, trong đó hạn chế thấp nhất gieo cấy các giống lúa nhiễm bệnh bạc lá, rầy. Mở rộng diện tích tích mây, áp dụng các biện pháp tiên tiến trong thâm canh, sản xuất lúa (gieo mạ khay, cấy bằng máy; cấy hàng rộng, hàng hẹp; sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh...). Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục thiên tai, có phương án phòng, chống ứng ngập ngay từ đầu vụ để giảm tối đa thiệt hại cho lúa và hoa màu.

LƯU NGÂN

TIÊN HẢI

Tín dụng chính sách đồng hành cùng người nghèo

(Xem trang 2)



Gia đình anh Nguyễn Văn Lâm (thôn Nghĩa, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải) phát triển chăn nuôi bò từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

(Xem trang 3)